



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโอนเงินเดือน  
ข้าราชการ รอบประเมินที่ ๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโอนเงินเดือนข้าราชการ รอบประเมินที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบประเมินที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากอัตราร้อยละของการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยกับข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่เท่ากัน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ วาระที่ ๕.๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโอนเงินเดือนข้าราชการรอบประเมินที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในข้อ ๓ จากข้อความ

เดิม “ให้ข้าราชการทั้ง ๔ กลุ่ม โอนเงินเดือนได้ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒.๘๕ ของเงินเดือนข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ หากวงเงินของกลุ่มใดมีเหลือให้เกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้ แต่จะต้องไม่เกินวงเงินรวมของคณะหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร”

เป็น “วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในการเลื่อน แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๑. ข้าราชการทั้ง ๔ กลุ่ม โอนเงินเดือนได้ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒.๘๐ ของเงินเดือนข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ หากวงเงินของกลุ่มใดมีเหลือให้เกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้ แต่จะต้องไม่เกินวงเงินรวมของคณะหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ กลุ่ม เลื่อนค่าจ้างได้ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑ ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ หากวงเงินของกลุ่มใดมีเหลือให้เกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้ แต่จะต้องไม่เกินวงเงินรวมของคณะหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร”

สำหรับการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะงานเหมือนลูกจ้างประจำ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ โดยให้ไปอาศัยใช้ช่วงเงินเดือนและฐานในการคำนวณของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับตำแหน่งปฏิบัติงาน และอนุโลมให้ใช้ค่าจ้างขั้นสูงเดิมของตำแหน่ง โดยกำหนดวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในการเลื่อน รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เลื่อนค่าจ้างในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ของคณะหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร

นอกจากที่แก้ไขนี้แล้ว ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง